



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

โทร ๐๔๔๘๒๘ ๑๐๒

ที่ ชย ๑๔๓๓ / พิเศษ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล

เรียน บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพลทุกคน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหาร  
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการ  
หนึ่ง คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ  
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกใน  
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี  
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง  
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ  
จากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดเยื้อใช้เวลานาน ชำช้า และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่า  
จะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดำเนินการดังกล่าว  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากร  
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ยึดถือปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงานด้วย  
ความซื่อสัตย์สุจริตให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  
ภักดีชุมพลจะได้ดำเนินการ และขอกำหนดดังนี้

- นำประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
- ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล เพื่อให้สาธารณสุขได้รับทราบถึงเจตจำนง  
ของหน่วยงาน ในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์และ ลงเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุข  
อำเภอภักดีชุมพล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวรุจิรา จุลทะหว่า)

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล

